
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๓ 
ครั้งที ่ ๑๗  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  ธนัวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๔๐  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม  
และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวญาณธิชา  บัวเผื่อน  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดจันทบุรี  พรรคก้าวไกล 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดสุพรรณบุรี  พรรคชาติไทยพัฒนา 

กระทู้ถามในล าดับที่  ๑  และ  ๒  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์  (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายคมเดช  ไชยศิวามงคล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดกาฬสินธุ์  พรรคเพื่อไทย  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  (นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์)  เป็นผู้ตอบ 

จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ
กระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นางผ่องศรี  แซ่จึง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดศรีสะเกษ  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  สร้างสระว่ายน้ าในโรงเรียนราษีไศลและซ่อมแซม
ปรับปรุงสนามกีฬากลาง  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕   
ปีที ่ ๓  ครั้งที่  ๑๕  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที ่ ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๔  
ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  (นายพิพัฒน์  
รัชกิจประการ)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
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๒. กระทู้ถาม  ของ  นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  มาตรการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   ถาม  นายกรัฐมนตรี  
เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบ
กระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๐  มกราคม  
๒๕๖๕  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายสัณหพจน์  สุขศรีเมือง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  การส่งเสริมสนับสนุนตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
(นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ)  เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้   
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายวิวัฒน์ชัย  โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดศรีสะเกษ  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม  ก่อสร้าง 
ถนนทางหลวงท้องถิ่น  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 
ติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๕  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๔๑ – ๑๑.๓๗  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม
แยกเฉพาะ  นายสุชาติ  ตันเจริญ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ท าหน้าที่
ประธานในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถาม 
แยกเฉพาะ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายรังสิมันต์  โรม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  การเปิดฟีดเดอร์เชื่อมต่อจากรถสาธารณะสู่
ชุมชนในพื้นที่ปทุมธานี  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายรังสรรค์  มณีรัตน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดล าพูน  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ความคืบหน้าในการก่อสร้างถนนหมายเลข  ๑๐๖  
จากอ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง  ถึง  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน  ถาม  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม 

กระทู้ถามในล าดับที่  ๑  และ  ๒  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  
(นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
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๓. กระทู้ถาม  ของ  นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  การด าเนินการของกระทรวงการพัฒนา 
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา  2019  (โรคโควิด  19)  และแนวทางในการผลักดันร่างกฎหมายว่าด้วย 
การด าเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือก าไรมาแบ่งปันกันในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ซึ่งเลื่อน
มาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๓  ครั้งที่  ๑๕  (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๔  โดย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (นายจุติ  ไกรฤกษ์)  เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายรังสิมันต์  โรม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ปัญหาการจัดการน้ าทั้งระบบในจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการ
ส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร   
ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นายเชิงชาย  ชาลีรินทร์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดชัยภูมิ  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  การคัดค้านการก าหนดพื้นที่เป็นเขตห้าม 
ล่าสัตว์ป่าบึงละหาน  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบใน 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๕  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๑๗๐ 

๖. กระทู้ถาม  ของ  นายรังสรรค์  มณีรัตน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดล าพูน  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยทรายขาว  บ้านใหม่
สวรรค์  หมู่ที่  ๑๑  ต าบลศรีวิชัย  อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน  ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือ
ขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๓  
ธันวาคม  ๒๕๖๔  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม
ได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอน าระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  ขึ้นมาพิจารณาก่อน   
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  คือ  คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร  ขอขยายเวลา
การพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมนายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์  สมาชิกสภาผู้แทน 
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ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคไทยศรีวิไลย์  ออกไปอีก  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๑๙  
ธันวาคม  ๒๕๖๔  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมการฯ  ขยายเวลาพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวออกไปอีก  ๓๐  วัน 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป  ได้มีสมาชิกฯ  เสนอญัตติ
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๕๔  (๒)  เพื่อขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม  โดยขอให้น า
ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบกรณี
การควบรวมกิจการโทรคมนาคม  บริษัท  ทรู  คอร์ปอเรชั่น  จ ากัด  (มหาชน)  และบริษัท  
โทเทิ่ล  แอ็คเซ็ส  คอมมูนิเคชั่น  จ ากัด  (มหาชน)  ซึ่ง  นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล  กับคณะ  
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที ่ ๑๐)  ขึ้นมาพิจารณาต่อจากระเบียบวาระเรื่องที่
ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  (ในระเบียบวาระที่  ๒.๔)  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

จากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 

๑. การด าเนินการเกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ของสภาผู้แทน 
ราษฎร  (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ข้อ  ๑๒๗  วรรคสอง  ประกอบข้อ  ๑๐๕  
วรรคสี่) 

๒. ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๘  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันอังคาร 
ที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ได้พิจารณารับทราบรายงาน จ านวน  ๒  เรื่อง  คือ 

๑) รายงานประจ าปี  ๒๕๖๓  ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ  (สสส.) 

๒) รายงานประจ าปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง    
พ.ศ. ๒๕๖๒  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓) 

ที่ประชุมรับทราบ 

๓. การแจ้งผลการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๑  ธันวาคม  
๒๕๖๑  และการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินส าหรับปี  ๒๕๖๑  
ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม 
แห่งชาต ิ
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ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนญุาตให้  
นางเกล็ดนที  มโนสันติ์  รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  นางสาวพรรณกนก  ศรีสมศักดิ์  
นางอาภัชรี  วงค์นรเศรษฐ์  นางสาวรัชนู  ทั่วจบ  นางสาวณิชาภา  ไพรวรรณ ์ นางสาวจตพุร  
บุญเหมย  และนางสาวภัทรินทร์  นุเคราะห์วัด  ผู้แทนจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑   

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  โดยมีรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  
ตอบช้ีแจง 

๔. รายงานผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน  ประจ าปีบัญชี  ๒๕๖๒ 
ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาต

ให้  นางภัทรพร  วรทรัพย์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง  กรมบัญชีกลาง  
นางมัลลิกา  อัพภาสกิจ  ผู้อ านวยการกองก ากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ  
กรมบัญชีกลาง  นางณริศรา  ขูขุนทด  นางสาวสุวิดา  สินธุประภา  นายอนุชา  บุญเกษม  
นางจิราภรณ์  ด่านไทยวัฒนา  และนางสาวปรีชญา  นาคแกม  ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง  
กระทรวงการคลัง  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๗๖  ตามที่รัฐมนตรี
ร้องขอ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  โดยมีรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
การเงินการคลัง  กรมบัญชีกลาง  ตอบช้ีแจง   

ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระตามทีท่ี่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เลือ่นขึ้นมาพิจารณาก่อน  คือ  ญัตติด่วน  เรือ่ง  
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการ
โทรคมนาคม  บริษัท  ทรู  คอร์ปอเรชั่น  จ ากัด  (มหาชน)  และบริษัท  โทเทิ่ล  แอ็คเซ็ส  
คอมมูนิเคชั่น  จ ากัด  (มหาชน)  ซึ่ง  นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑๐)  
โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น าญัตติท านองเดียวกันอกี  ๘  ฉบับ  ขึ้นมาพิจารณารวมกนัไป  
คือ 
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๑. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาผลกระทบต่อประชาชน  จากการควบรวมกิจการโทรคมนาคม  และ 
การค้าปลีก  ตลอดถึงผลกระทบจากการขยายตัวของทุนขนาดใหญ่ที่กระทบทุนชาวบ้าน 
ขนาดเล็ก  เพื่อหามาตรการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคและทุนชาวบ้าน  ซึ่ง  นายสาทิตย์  
วงศ์หนองเตย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดตรัง  พรรคประชาธิปัตย์   กับคณะ  
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๗) 

๒. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาผลกระทบต่อประชาชนกรณีการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคม  ๒  ราย  คือ  
True  และ  DTAC  ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประชาชน  ซึ่ง  นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดศรีสะเกษ  พรรคภูมิใจไทย  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระ
เรื่องด่วนที่  ๘) 

๓. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาผลกระทบต่อประชาชน  กรณีการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคมและการค้าปลีก- 
ค้าส่ง  เพื่อหามาตรการคุ้มครองประชาชนโดยเร่งด่วน  ซึ่ง  นายระวี  มาศฉมาดล  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคพลังธรรมใหม่   เป็นผู้เสนอ   
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๙) 

๔. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาผลกระทบที่มีต่อประชาชนและผู้บริโภค กรณีการควบรวมกิจการ
โทรคมนาคมระหว่างบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มเทเลนอร์ หรือ 
ดีแทค  ซึ่ง  นายมนูญ  สิวาภิรมย์รัตน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคเศรษฐกิจใหม่  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑๒) 

๕. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาผลกระทบต่อประชาชนจากการควบรวมกิจการโทรคมนาคมและการค้าปลกี
และการขยายตัวของทุนขนาดใหญ่ที่กระทบต่อทุนขนาดเล็กเพื่อหามาตรการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและทุนขนาดเล็ก  ซึ่ง  นายกูเฮง  ยาวอหะซัน  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดนราธิวาส  พรรคประชาชาติ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑๓) 
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๖. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศกึษาผลกระทบต่อประชาชน  เรื่อง  กรณีการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคม  ๒  ราย  
คือ  True  และ  DTAC  ลดการผูกขาดระหว่างเครือข่ายโทรคมนาคม  ซึ่ง  นายสฤษฏ์พงษ์  
เกี่ยวข้อง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดกระบี่  พรรคภูมิใจไทย   เป็นผู้เสนอ   
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑๔) 

๗. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาผลกระทบกรณี
การควบรวมกิจการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่าง  บริษัท  ทรู  คอร์ปอเรชั่น  จ ากัด   
(มหาชน)  กับบริษัท  โทเทิ่ล  แอ็คเซ็ส  คอมมูนิเคชั่น  จ ากัด  (มหาชน)  ซึ่ง  นางสาวภาดาท ์ 
วรกานนท์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กรุงเทพมหานคร  พรรคพลังประชารัฐ  เป็นผู้เสนอ  
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๘. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาผลกระทบต่อประชาชนจากการควบรวมกิจการโทรคมนาคมและการค้าปลีก  
ตลอดถึงผลกระทบจากการขยายตัวของทุนขนาดใหญ่ที่กระทบทุนชาวบ้านขนาดเล็ก  
เพื่อหามาตรการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคและทุนชาวบ้าน  ซึ่ง  นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดเชียงราย  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุ 
ระเบียบวาระ) 

เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง  ๙  ฉบับ  ได้แถลงเหตุผล  ทีละฉบับ  ตามล าดับ  
จากนั้น  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ได้สั่งเลื่อนการพิจารณาญัตติดังกล่าว
ไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

 เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๔๓  นาฬิกา 
 
 

(นางพรพิศ  เพชรเจรญิ) 
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